



ที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๑๑๓๘

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบบัญชีเงินฝากเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล

เรียน ผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้วางระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล โดยกำหนดให้สถานธนานุบาลหักจากเงินค่าจ้างที่ต้องจ่ายให้กับพนักงานสถานธนานุบาลเป็นรายเดือนไว้เป็นเงินสะสม ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของเงินค่าจ้าง และให้สถานธนานุบาลจ่ายเงินสมทบให้กับพนักงานสถานธนานุบาลมีจำนวนเท่ากับเงินสะสมทุกเดือน และให้สถานธนานุบาลส่งเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาลให้กับสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากประเภทประจำ โดยสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทเงินฝากประจำ ๑๒ เดือน ชื่อบัญชี “เงินสะสมและเงินสมทบพนักงานสถานธนานุบาล” ไว้กับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกพระยาศรี และแยกบัญชีเงินฝากเป็นรายบุคคล จากนั้นให้เป็นหน้าที่ของสถานธนานุบาลในการนำเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาลฝากเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่มีการเบิกจ่ายเงิน นั้น

สำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสถานธนานุบาลบางแห่งว่า ในใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก (Statement) ของยอดเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาล มีการแสดงรายการระยะเวลา/ประเภทเงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยไม่ถูกต้องจากระยะเวลา/ประเภท ๑๒M๓๐๐๑ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๓๗๕ เป็น ๓M๓๐๐๑ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๐.๒๕๐ ดังนั้น เพื่อให้การฝากเงินสะสมและเงินสมทบของพนักงานสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความถูกต้อง และไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ที่พนักงานสถานธนานุบาลพึงได้รับ จึงขอให้สถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตรวจสอบใบแสดงรายการบัญชีเงินฝาก (statement) ของพนักงานสถานธนานุบาลในสังกัดว่ามีรายการนำฝากเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผิดประเภท จากบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ ๑๒ เดือน เป็นบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทฝากประจำ ๓ เดือน หรือประเภทฝากประจำ ๖ เดือน หรือประเภทอื่นที่ไม่ใช่ประเภทฝากประจำ ๑๒ เดือน หรือไม่ หากตรวจสอบพบขอให้แจ้งมายังสำนักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้รวบรวมให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกพระยาศรี ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

๐๕

(นายธีร์ พัฒนากุล)

หัวหน้าสำนักงานจัดการสถานธนานุบาล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ฝ่ายการเงิน บัญชี และพัสดุ

โทร. ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๑ ต่อ ๒๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๘๓๘๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jstdla.99@gmail.com

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรณิภา จำปาทอง

โทร. ๐๙-๓๔๕๑-๗๔๓๘